



SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL
Since 1986

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ GAMUDA GARDENS

NEWSLETTER

Tháng Tám năm 2024

TÂM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục – và đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị Đại học với mục tiêu kết hợp những giá trị phương Đông với nền giáo dục quốc tế để đào tạo nên những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Áp dụng những phương pháp đổi mới và tiên tiến trong dạy và học giúp học sinh có hứng thú và say mê học tập lâu dài.

NỘI DUNG BẢN TIN

- Thông điệp từ Hiệu trưởng
- Cập nhật từ:
 - Hiệu phó khối THPT
 - Hiệu phó khối THCS
 - Hiệu phó khối Mầm non & Tiểu học
 - Quản lí Học vụ Khối Tiểu học (Khối lớp 4,5)
 - Quản lí Học vụ Khối Tiểu học (Khối lớp 1,2,3)
 - Quản lí Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS
 - Quản lí Học vụ Chương trình Việt Nam khối Tiểu học
 - Quản lí Học vụ Chương trình Việt Nam khối Mầm non
 - Quản lí Học vụ Chương trình Thể thao

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

- Đạt thành tích cao trong học tập
- Giao tiếp tự tin
- Tự duy tốt
- Hiểu biết về công nghệ
- Năng động và có trách nhiệm

Thông điệp từ Hiệu trưởng

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tôi cảm thấy vinh dự và vui mừng khi được viết thư gửi tới Quý vị trong ấn bản đầu tiên của Bản tin SIS @ Gamuda Gardens năm học 2024-2025!

Nhà trường trân trọng sự đóng góp nhiệt tình của Quý Phụ huynh trong việc xây dựng cộng đồng Nhà trường và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý vị. Năm học mới bắt đầu luôn mang đến sự hứng khởi cho các em học sinh và những tuần học vừa qua cũng như vậy. Thầy cô và các em đã và đang quay lại nhịp điệu học tập và rèn luyện hứa hẹn một năm học thành công rực rỡ.

Qua bản tin này, tôi mong muốn truyền tải thông điệp tới mỗi em học sinh về việc tập trung tạo ra những kết quả tích cực cho bản thân và những người xung quanh bằng cách nỗ lực hơn mỗi ngày với một tinh thần tích cực và nụ cười trên môi. Mỗi ngày học tập tại trường nên được bắt đầu bằng những lời chào ấm áp và kết thúc bằng những lời chúc chân thành để cùng nhau đạt được những kết quả tốt đẹp nhất. Để thực hiện được những mong muốn trên, các em cần rèn thói quen học tập và duy trì giấc ngủ tốt bởi đây là những thói quen cần thiết để củng cố việc học tập và tái tạo năng lượng cho các em bắt đầu một ngày học mới.

Bên cạnh việc tạo ra những kết quả học tập và rèn luyện tích cực giúp nhà trường ngày càng vững mạnh, nhà trường cam kết trọng tâm giảng dạy và học tập mang lại sự thành công cho các em học sinh. Năm học 2024-2025 này, nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng kết quả học tập của học sinh. Đồng thời nhà trường và phụ huynh sẽ cùng phối hợp hỗ trợ các em trong những thời điểm quan trọng.



Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn

Tel: (84-24) 7304 1777

Tháng học đầu tiên trôi qua là thời gian để các em có thể nhìn lại khối lượng kiến thức đã học cũng như xác định những phần kiến thức hoặc kĩ năng cần bổ trợ để từ đó có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức kịp thời.

Cũng trong tháng Tám vừa qua, tôi rất vui mừng khi thấy các em học sinh nhà trường đã ổn định nề nếp và nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao và câu lạc bộ. Thật tuyệt vời khi ngay trong khuôn viên của nhà trường, các em học sinh của chúng ta đã thể hiện tài năng như những vận động viên, nghệ sĩ, hay nhà sáng tạo thực thụ. Tôi cảm thấy rất vui khi thấy các em phát triển các kĩ năng, sở thích của riêng mình thông qua các tiết học sau giờ. Bên cạnh đó, nhà trường xin chúc mừng những nhà lãnh đạo xuất sắc của Hội Học sinh nhà trường. Các em đã đặt những nền tảng vững chắc trong việc mở rộng khối lớp để trao quyền tham gia tương tác trong Hội Học sinh nhà trường tới các em học sinh khối Trung học cơ sở. Tôi cũng xin chúc mừng các Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh cũng như chúc mừng các thầy cô phụ trách Hội vì đã tận tâm tư vấn và hỗ trợ các em. Tôi rất mong chờ được chứng kiến Hội học sinh phát triển và mang đến nhiều quyền lợi tới các em học sinh.

Lễ Khai giảng đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 và ngay sau đó, ngày 17 tháng 9, nhà trường sẽ tổ chức Tết Trung thu. Hoạt động này giúp các em học sinh hiểu được giá trị của lòng nhân ái, sự sẻ chia và biết trao gửi yêu thương bằng những hành động thiết thực trước những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tôi hi vọng có cơ hội được gặp gỡ Quý vị và năm học mới sẽ là một năm học hứa hẹn nhiều thành công!

Một lần nữa, kính chúc Quý Phụ huynh và toàn thể gia đình, các em học sinh một năm học tràn đầy niềm vui và thành công.

Trân trọng!

Charles Whalen Rutherford



HOÀNG NGỌC THIÊN PHÚC
HỘI TRƯỞNG
HỘI HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG



PHẠM THÁI TRÀ MY
PHÓ HỘI TRƯỞNG
HỘI HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG

Cập nhật từ Hiệu phó khối THPT

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh đến với năm học mới với khối Trung học Phổ thông! Nhà trường rất vui mừng giới thiệu lớp Kinh tế học IGCSE đầu tiên tại khối IGCSE 1 đã thu hút sự hứng thú của 16 học sinh đầy nhiệt huyết. Mặc dù có những điểm tương đồng với môn Nghiên cứu Kinh doanh, Kinh tế Học tập trung vào phân bổ nguồn lực và động lực thị trường, trong khi Nghiên cứu Kinh doanh lại bao quát các khía cạnh thực tiễn của việc điều hành một doanh nghiệp. Giáo trình học tập của nhà trường sẽ nuôi dưỡng tư duy phản biện và hiểu biết thực tiễn về nền kinh tế toàn cầu, trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Nhà trường cam kết cung cấp một môi trường học tập đa dạng và tích cực, các thầy cô luôn đồng hành và truyền cảm hứng cho học sinh trên hành trình học tập. Nhà trường mong đợi được chứng kiến các em phát triển trong lớp Kinh tế học khối IGCSE và trở thành những người có tư duy phản biện, hiểu biết sâu sắc. Chúc các em một năm học mới tràn đầy thành công!



Trong những tuần tới, các em học sinh đã hoàn thành chương trình thi Cambridge IGCSE và AS năm học trước đang háo hức chờ đợi kết quả thi của mình. Đây là một thời điểm đầy phấn khởi khi các em mong ngóng thành quả từ sự nỗ lực và tập trung học tập không ngừng.

Sự mong đợi và hồi hộp xoay quanh việc công bố kết quả thi đang lan tỏa rõ rệt. Các em học sinh đã dành rất nhiều giờ học tập, chuẩn bị, và luyện tập chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất có thể. Trong khi chờ đợi kết quả, các em suy ngẫm về những nỗ lực đã dành ra và mong mỏi nhìn thấy thành quả của mình.

Đội ngũ giáo viên và nhân viên nhà trường cũng đang háo hức chờ đợi kết quả thi, bởi các thầy cô cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và hỗ trợ các em suốt hành trình học tập. Kết quả này không chỉ phản ánh thành tích của các em học sinh mà còn là minh chứng cho sự tận tâm và cống hiến của những thầy cô giáo đã giúp đỡ các em.

Thời điểm công bố kết quả thi còn là thời khắc để vinh danh và chúc mừng các em. Đây là cơ hội để ghi nhận những thành tích của các em học sinh đã cố gắng học tập không ngừng nghỉ để vượt qua kỳ thi. Dù các em đạt được những điểm số xuất sắc hay có sự tiến bộ đáng kể, mỗi thành công của các em đều đáng được ghi nhận và khen ngợi.



*LỚP KINH TẾ HỌC IGCSE ĐẦU TIÊN
TẠI KHỐI IGCSE 1*

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
Tel: (84-24) 7304 1777



Bên cạnh đó, việc công bố kết quả thi cũng là lúc để suy ngẫm và học hỏi. Đối với những em có thể chưa đạt được kết quả như mong đợi, đây là cơ hội để các em đánh giá lại quá trình học tập, xác định những điểm cần cải thiện, và đặt ra những mục tiêu mới cho tương lai. Đây cũng là cơ hội để học hỏi từ trải nghiệm và dùng kết quả thi này làm động lực phấn đấu cho những thành công lớn hơn trong tương lai.

Khi những ngày công bố kết quả đến gần, những cảm xúc đan xen lẫn lộn từ háo hức, lo lắng cho đến hy vọng đang ngập tràn trong lòng không chỉ các em học sinh mà còn cả phụ huynh và giáo viên. Sự hỗ trợ và khích lệ từ gia đình và bạn bè sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em vượt qua thời khắc quan trọng này.

Tuy nhiên, kết quả thi không phải là điều quan trọng để định nghĩa giá trị hay tiềm năng của các em học sinh. Mỗi cá nhân đều có những điểm mạnh và khả năng riêng vượt xa thành tích học tập. Kết quả chỉ là một phần trong hành trình của các em và kết quả này nên được xem là cơ hội để các em phát triển và tiến bộ.

Việc công bố kết quả thi đánh dấu sự kết thúc của một chương và khởi đầu cho một chương mới. Đây là thời điểm để các em nhìn lại những thành quả đã đạt được, đặt ra những mục tiêu mới và hướng tới tương lai với sự lạc quan và quyết tâm. Khi hức chờ đợi kết quả thi IGCSE và AS, các em có thể tự hào rằng mình đã cố gắng hết sức và dù kết quả ra sao, các em đã đạt được thành công thông qua sự chăm chỉ và cố gắng của mình.

Trân trọng!

Amos Lee.

Cập nhật từ Hiệu phó khối THCS

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Thật tuyệt vời khi nhà trường được chào đón các em học sinh quay trở lại sau kỳ nghỉ mùa hè. Tuần học thứ hai của học phần 1 đánh dấu sự khởi động của các câu lạc bộ ngoại khóa thú vị, đa dạng, thu hút và truyền cảm hứng học tập cho các em học sinh. Nhà trường triển khai Mục tiêu Học tập toàn diện nhằm khuyến khích các em hoàn thành xuất sắc mọi khía cạnh của quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Bên cạnh đó, hệ thống chấm điểm Liên nhà của nhà trường cũng bắt đầu hoạt động. Các em học sinh được phân vào bốn nhà theo các màu chủ đạo như Màu vàng: Sư tử, Màu đen: Phượng Hoàng, Màu đỏ: Rồng và Màu xanh dương: Đại bàng. Xuyên suốt năm học, các em sẽ có cơ hội nhận điểm cho nhà của mình khi vượt qua các thử thách trong học tập và rèn luyện. Hoạt động liên nhà giúp các em thúc đẩy tinh thần cạnh tranh lành mạnh trong toàn trường.

Tháng 9 sẽ đón chào các em học sinh với hai sự kiện quan trọng của nhà trường. Đó là ngày Khai giảng diễn ra vào ngày 5 tháng 9 để chính thức chào mừng các em học sinh bước vào một năm học mới và sự kiện Tết Trung Thu để tôn vinh truyền thống văn hóa và tận hưởng tinh thần cộng đồng đặc trưng tại Việt Nam. Hai sự kiện hứa hẹn mang lại những kỉ niệm đáng nhớ và chúng tôi mong đợi sự tham gia của tất cả các em học sinh và đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trân trọng!

Lizl Brent



Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn

Tel: (84-24) 7304 1777

HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM LIÊN NHÀ TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ
SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDEN 4

Trang 3 / 11

It takes a
village to
raise a child....



Cập nhật từ Hiệu phó khối Tiểu học và Mầm non

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Những tuần đầu tiên của năm học mới đã trôi qua, và các em học sinh đã dần thích nghi với nếp sinh hoạt hàng ngày của trường Mẫu giáo.

Làm quen với việc không có bố mẹ bên cạnh quả là rất khó đối với các em học sinh bé nhỏ. Do đó, thời gian này là khoảng thời gian để các em xây dựng lòng tin với giáo viên, tạo cảm giác an toàn và thoải mái với các hoạt động sinh hoạt có nề nếp.

Đối với các em học sinh lớp lớn, các em có cơ hội gặp lại bạn bè và làm quen với lớp học mới của mình.

Ngay từ những ngày đầu tiên quay lại trường, nhà trường khuyến khích các em nỗ lực hết mình đồng thời thể hiện thật tốt sự trung thực, trưởng thành mà nhà trường kỳ vọng ở các em.

Điều này bắt đầu từ những hành động tưởng chừng như đơn giản như mặc đúng đồng phục tới trường, sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ, chú ý nghe giảng trong giờ học và tuân thủ các nội quy các thầy cô giáo đưa ra.

Tục ngữ xưa có câu: “Cần một cộng đồng nuôi dưỡng để hình thành nhân cách một đứa trẻ” để nói về sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường trong việc cùng hỗ trợ vì lợi ích của các em học sinh. Các em sẽ được cả gia đình và nhà trường cung cấp cả về kiến thức học tập, cảm xúc và kĩ năng xã hội.

Nhà trường hi vọng Quý Phụ huynh sẽ đồng hành cùng các em học sinh trên hành trình này đồng thời cùng nhà trường tạo dựng những cơ hội tốt nhất cho các em học sinh.

Trong tháng tới, nhà trường sẽ tổ chức một số sự kiện thú vị dành cho các em học sinh. Tết Trung thu là dịp đặc biệt được các em mong chờ nhất và sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 09 tới. Trung thu là lễ hội quan trọng đối với tất cả các em học sinh toàn trường. Các em sẽ được diện những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất và cùng nhau tận hưởng những hoạt động truyền thống thú vị.

Trân trọng!

Kim Horup



NGÀY ĐẦU TIÊN TRỞ LẠI TRƯỜNG

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn

Tel: (84-24) 7304 1777



Cập nhật từ Quản lí Học vụ Chương trình khối Tiểu học (Khối lớp 4,5)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tôi xin gửi lời chào mừng Quý Phụ huynh đến với một năm học mới đầy hứng khởi. Tôi rất vui khi được gặp lại những khuôn mặt thân quen của các em học sinh và cũng gửi lời chào thân thương tới các em học sinh lớp Một. Những tuần học đầu tiên, nhà trường tập trung vào việc rèn nề nếp và nội quy trường lớp cũng như phổ biến những mong đợi của nhà trường trong việc tạo ra một môi trường học tập an toàn và hạnh phúc cho các em. Thầy cô cũng chia sẻ những mục tiêu phát triển của lớp với các em học sinh. Các em đã thể hiện sự hăng say học tập khi nhận lớp mới, thầy cô giáo mới. Chúng tôi rất vui mừng trước sự hòa nhập tốt của các em và đang háo hức chờ đón một năm học tuyệt vời phía trước.

Tháng 9 mang đến nhiều cơ hội học tập thú vị cho các em học sinh. Các thầy cô đã chuẩn bị kỹ càng cho những bài giảng sinh động để truyền đạt những kĩ năng, khái niệm mới tới các em học sinh. Bên cạnh học tập trên lớp, các em sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn kiểm tra, đánh giá. Để hỗ trợ các em học sinh, nhà trường kính mong Quý Phụ huynh sẽ giúp các em ôn tập lại các chủ đề đã học trên lớp.

Tôi xin chúc tất cả các em học sinh và Quý Phụ huynh một tháng tràn đầy niềm vui. Xin Quý Phụ huynh đừng ngần ngại liên hệ với tôi nếu Quý Phụ huynh có bất kì quan ngại nào.

Trân trọng!

Chantel Lourens



Cập nhật từ Quản lí Học vụ Chương trình khối Tiểu học (Khối lớp 1,2,3)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng học đầu tiên của năm học mới trôi qua thật nhanh và hiệu quả. Đây là khoảng thời gian các em học sinh hào hứng làm quen với bạn bè, với những nội quy, kì vọng của nhà trường. Tôi rất vui mừng khi thấy các em thể hiện sự hứng khởi và tiếp thu tốt các kỳ vọng từ nhà trường. Sau khi các em vào nề nếp, việc triển khai giao bài tập về nhà thực sự có ích cho các em học sinh. Bài tập về nhà giúp củng cố kiến thức đã học trên lớp. Chính vì vậy, tôi xin đề nghị Quý Phụ huynh cùng đồng hành với Nhà trường trong việc khuyến khích và nhắc nhở các em cố gắng hoàn thành bài tập đúng, đầy đủ và đúng hạn. Quý vị có thể tham khảo thông tin chi tiết về bài tập về nhà của các em trong Sổ tay học sinh. Tôi tin rằng với sự phối hợp giữa thầy cô giáo và Quý vị, các em học sinh sẽ có cơ hội tốt nhất để thành công.

Xuyên suốt năm học, các em sẽ cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động và sự kiện khác nhau như tham quan dã ngoại, các cuộc thi thể thao, hội chợ Từ thiện Giáng sinh... Tôi cũng rất mong chờ Lễ Khai giảng năm học mới bởi học sinh sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ hấp dẫn với điểm nhấn là biểu diễn trực tiếp từ ban nhạc của các em học sinh nhà trường. Tôi tin rằng các em học sinh, đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường và Quý Phụ huynh sẽ có một năm học vui vẻ và hiệu quả.

Trân trọng!

Vince Flynn



Cập nhật từ Quản lí Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tôi tên là Nguyễn Thị Huyền Anh – Điều phối viên học thuật chương trình Song ngữ cấp THCS.

Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh thân yêu.

Sau một kỳ nghỉ hè thú vị, các em học sinh đã tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho một năm học mới. Xin được chào đón quý phụ huynh và các em đến với năm học 2024 – 2025.

Với những học sinh đầu cấp thì giai đoạn đầu năm các con sẽ cần dành nhiều thời gian để làm quen thầy cô, bạn bè, các môn học và phương pháp học tập mới.

Với những học sinh các khối lớp còn lại sau một thời gian nghỉ hè các con cũng cần nhanh chóng quay trở lại với nề nếp học tập, sinh hoạt tại trường cũng như xây dựng mục tiêu học tập rõ ràng từ đầu năm để có kế hoạch phù hợp nhằm đạt thành tích tốt nhất.

Trong tháng 8, nhà trường đã tổ chức tuần lễ Ôn tập để khởi động năm học mới bằng nhiều hoạt động giới thiệu, làm quen, chơi trò chơi hợp tác nhóm... được triển khai trong tất cả các tiết học để các con có thời gian giao tiếp với giáo viên, bạn học mới, tìm hiểu chung về bộ môn, nội quy trường lớp cũng như thiết lập mục tiêu học tập.

Sang tháng 9, nhà trường sẽ có thêm các sự kiện song song với những nội dung học tập trên lớp như: kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng để hoà chung không khí vui mừng chào đón năm học mới diễn ra trên cả nước; kế hoạch tổ chức lễ hội Trung thu, ... Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi thông tin về kế hoạch học tập, hoạt động của lớp, trường 2 tuần/1 lần để quý vị biết thêm chi tiết.

Kính mong các bậc phụ huynh luôn sát cánh đồng hành cùng nhà trường và các thầy cô giáo chủ nhiệm để hỗ trợ các con nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới, làm quen với tiến độ và cường độ học tập của cấp học mới.

Nếu có bất cứ vấn đề gì còn băn khoăn cần được giải đáp, hỗ trợ quý phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp tới giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng nhà trường để được hướng dẫn thêm.

Tôi sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh trong tất cả các hoạt động và chúc các em sẽ có một năm học vui vẻ, an toàn và bổ ích.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Huyền Anh



Cập nhật từ Quản lí Học vụ Chương trình Việt Nam khối Tiểu học

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chào đón năm học mới

Năm học mới 2024 – 2025 đã chính thức bắt đầu. Hành trình khám phá tri thức cùng với những trải nghiệm tuyệt vời, cùng tình yêu thương, sự quan tâm và khích lệ của thầy cô và bố mẹ đang chào đón các em học sinh.



Trong không khí hân hoan của ngày đầu tiên đi học, các em học sinh đã được chào đón nồng nhiệt bởi đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường. Những nụ cười hạnh phúc ngày gặp lại, những lời chào lễ phép, đáng yêu của các em học sinh sẽ là những hình ảnh đẹp khó quên trong ngày đầu năm học mới.

Tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu với vô số cuộc thi giải toán, thi khám phá thế giới xung quanh, trải nghiệm cùng rô – bốt... Các em học sinh đều tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động học tập.

Với tinh thần của ngày đầu tiên đi học, thầy cô tin rằng năm học 2024 – 2025 sẽ mang lại nhiều thành công và cơ hội học tập thú vị cho các em.

Các hoạt động nổi bật trong tháng 9

- Lễ Khai giảng năm học 2024 – 2025: được tổ chức vào ngày 5/9/2024.

Trân trọng!

Trần Thị Thúy Vân



*HỌC SINH SẴN SÀNG
ĐÓN CHÀO NĂM HỌC MỚI*

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km
4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành
phố Hà Nội
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
Tel: (84-24) 7304 1777





*NHỮNG TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN
ĐẦY THÚ VỊ*



GIỜ RA CHƠI TUYỆT VỜI

Cập nhật từ Quản lí Học vụ Chương trình Việt Nam khối Mầm non

Kính chào Quý Phụ huynh!

Các con học sinh yêu quý!

Thật hân hoan và hạnh phúc khi được đón chào Quý phụ huynh và các con đã đến với Trường Mẫu Giáo Quốc Tế Kinderworld tại Gamuda Gardens năm học 2024-2025!

Tháng đầu của năm học mới đã dần khép lại, mọi bỡ ngỡ, khó khăn dường như đã lùi lại và thay vào đó là sự tin tưởng gửi trao và niềm hạnh phúc của cô trò. Các cô đã trao yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các con và các con đã đón nhận bằng sự tự tin tưởng, bằng niềm vui và nụ cười.

Tháng 8 trôi qua thật nhanh, xin mời Quý Phụ Huynh cùng nhìn ngắm các hoạt động của các con ở trường như hoạt động Vui chơi dưới nước, hoạt động trải nghiệm và hoạt động học tập.



Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn

Tel: (84-24) 7304 1777



KHỞ ĐỘNG ĐẦU GIỜ VỚI CÔ MEGAN



*HỌC SINH LỚP NHÀ TRẺ THAM GIA
CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI*



*HỌC SINH ĐÓNG VAI TRONG CÂU
CHUYỆN “NHỎ CỬ CÁI”*



HỌC SINH THAM GIA HỌC TẬP MÔN STEM

Tháng 8 chủ đề của các con học sinh mẫu giáo là những câu chuyện cổ tích như Little Red Riding Hood, The great big turnip, Jack and the beanstalk or The little red hen..., còn các con lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo bé K1 thì được đắm chìm trong những giai điệu quen thuộc Twinkle twinkle little star hay Mary had a little lamb. Bên cạnh đó, các cô cũng đã rèn nề nếp ăn ngủ, học tập đúng giờ quy định, hướng dẫn các con các thao tác vệ sinh cơ bản. Trong 3 tuần các con đã rất tiến bộ và dần đi vào nề nếp. Chúng tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường thân thiện, cởi mở tràn đầy tiếng cười nhưng cũng vô cùng chuyên nghiệp. Hi vọng Mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui, hạnh phúc.

Trong tháng tới, một sự kiện vô cùng thú vị và đáng nhớ đó là Lễ hội trung thu cho các bạn nhỏ thân yêu của chúng ta; ngoài ra các con cũng được hòa trong không khí náo nức cùng các bạn nhỏ trong cả nước "Chào đón ngày hội đến trường của bé" diễn ra vào ngày 5 tháng 9 sắp tới. Kính mời các quý phụ huynh hãy cùng chào đón và tham gia cùng các con.

Bước vào năm học mới, thay mặt BGH nhà trường, tôi xin gửi tới Quý Phụ Huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Cô chúc các con học sinh thân yêu một năm học mới có thật nhiều sức khỏe, đầy ắp niềm vui, cùng nhau xây dựng trường học hạnh phúc và thành công rực rỡ năm học 2024-2025!

Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua email: thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn.

Trân trọng!

Vũ Thị Thủy



TIẾT BOI

Trang 10 / 11

<https://gamudagardens.sis.edu.vn>

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn

Tel: (84-24) 7304 1777





CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ GAELIC



CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG



CÂU LẠC BỘ CỜ VUA



CÂU LẠC BỘ BỒ TRỢ TOÁN

Cập nhật từ Quản lí Học vụ Chương trình Thể thao

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Sôi nổi các câu lạc bộ Học phần 1

Các câu lạc bộ học phần 1 đã bắt đầu và các em học sinh đang đăng kí tham gia những câu lạc bộ phù hợp với sở thích, năng lượng và đam mê của các em. Cho dù là các câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật hay nhóm sở thích đặc biệt, danh sách các câu lạc bộ đều có các hoạt động phù hợp với tất cả các em. Các em không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn xây dựng những tình bạn bền chặt và học được tầm quan trọng của làm việc nhóm và kĩ năng lãnh đạo.



Các đội tuyển thể thao chuẩn bị cho Giải Thể Thao Hà Nội

Các đội tuyển thể thao của trường đang tích cực tập luyện để chuẩn bị đại diện cho trường tham gia Giải Thể Thao Hà Nội sắp tới. Dưới đây là cập nhật nhanh về tình hình các đội:

Bóng đá: Đội tuyển bóng đá đang dành thêm nhiều giờ luyện tập trên sân, tập trung vào chiến lược, sức bền và sự phối hợp. Các cầu thủ quyết tâm tạo ấn tượng mạnh mẽ trong giải đấu.

Cầu lông: Các vận động viên cầu lông đang hoàn thiện kỹ thuật và rèn luyện sự nhanh nhẹn, chính xác. Đội tuyển đang cho thấy tiềm năng lớn và sẵn sàng cho những trận đấu đầy căng thẳng và sôi động.

Bóng rổ: Đội tuyển bóng rổ đang tập trung vào cả tấn công và phòng thủ, với các bài tập và trận đấu thực hành giúp rèn luyện kỹ năng. Tinh thần đồng đội và sự nhiệt huyết của các cầu thủ rất đáng khen ngợi.

Bóng đá Gaelic: Là một môn thể thao độc đáo trong danh sách, đội bóng đá Gaelic đang làm chủ môn thể thao thú vị này với sự tận tâm của cả đội bóng. Các cầu thủ đang nhanh chóng thích nghi với nhịp độ nhanh và các quy tắc độc đáo của nó.

Bóng chày: Đội bóng chày đang tập trung vào các cú giao bóng, đập bóng và chẵn bóng. Tinh thần đồng đội và năng lượng mạnh mẽ hứa hẹn một mùa giải với thành tích cao.

Trân trọng!

Hendrik Prinsloo